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Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  
 

Heb ei gadarnhau 
Munudau Cyfarfod y Bwrdd Iechyd  
a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2019 

yn Ystafell y Mileniwm, Pencadlys y Bwrdd Iechyd, Baglan 
Aelodau'r Bwrdd a 
oedd yn Bresennol 
Emma Woollett  Cadeirydd Dros Dro  
Tracy Myhill   Prif Weithredwr  
Richard Evans    Cyfarwyddwr Meddygol  
Gareth Howells  Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf 

Chris White  Prif Swyddog Gweithredu/Cyfarwyddwr Therapïau a 

Gwyddorau Iechyd  
Hazel Robinson   Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol 
Siân Harrop-Griffiths  Cynllun Strategaeth  
Tom Crick  Aelod Annibynnol 
Keith Reid  Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd Cyhoeddus  
Martin Sollis   Aelod Annibynnol 
Reena Owen  Aelod Annibynnol 
Maggie Berry   Aelod Annibynnol  
Jackie Davies  Aelod Annibynnol  
Lynne Hamilton  Cyfarwyddwr Cyllid  
Nuria Zolle   Aelod Annibynnol 
Eraill a oedd yn bresennol: 
Pamela Wenger   Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol  
Irfon Rees   Pennaeth y Staff 
Darren Griffiths  Cyfarwyddwr Cyswwlt - Perfformiad   
Matt John  Prif Swyddog Gwybodaeth Dros Dro   
Hannah Evans  Cyfarwyddwr Trawsnewid 
Liz Stauber  Pennaeth Dros Dro Llywodraethu Corfforaethol  
Melanie Watson  KPMG 
Hugh Patrick  Cyngor Iechyd Cymunedol (hyd at 16/11/19) 
Simon MacRory  Gwasanaeth Gwarchod (ar gyfer munud 21/11/19) 
Julie Lloyd  Rheolwr Profiad y Staff a Datblygu Sefydliadol (ar gyfer munud 

21/11/19) 
 

Rhif Munud YMDDIHEURIADAU  Gweithr
ediad  

01/11/2019 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Martyn Waygood, Aelod Annibynnol, 
Mark Child, Aelod Annibynnol, Emrys Davies, Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac Alison Stokes, aelod cysylltiol o'r 
Bwrdd.  
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02/11/2019 CROESO / SYLWADAU AGORIADOL  

 Croesawodd Emma Woollett bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Nuria Zolle 
sydd newydd ymuno â'r sefydliad fel aelod annibynnol.  

 

03/11/19 DATGANIAD BUDDIANNAU  

 Cyhoeddodd Jackie Davies ddatganiad buddiant ynghylch yr eitem 
Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 fel aelod o Goleg Brenhinol 
Nyrsio oherwydd adroddiad i'w gyhoeddi yn hwyrach yn y flwyddyn.  

 

04/11/19 STORI CLAF  

 Derbyniwyd stori claf yn manylu profiad bachgen yn ei arddegau gydag 
anableddau dysgu a dderbyniwyd i Ysbyty Treforys ar gyfer llawdriniaeth. Gan 
fod y claf yn 17 mlwydd oed, trefnwyd iddo gael ei dderbyn i ward oedolion, ond 
golygodd hynny y daeth yn orbryderus, yn enwedig gan fod ganddo ffobia o 
nodwyddau. Ar ddydd y llawdriniaeth, cyfarfu'r claf a'i fam gyda'r swyddog 
cyswllt oedolion ar y ward i gymryd golwg o gwmpas ond roedd yn amlwg nad 
fyddai'n addas iddo dderbyn triniaeth yno. O ganlyniad aethant i ystafell 
chwarae ar y ward plant a ble y cyfarfu'r anesthetydd gyda'r claf i siarad drwy'r 
broses, gan ei helpu ef i'w ymlacio, ac roedd yr arweinydd chwarae ar gael 
hefyd. Diolch i'r cyfathrebu rhwng y timau amrywiol, roedd y claf yn medru aros 
ar ward y plant, ac roedd ei fam yn medru aros gydag ef drwy'r holl amser. Fel 
rhan o'r dysgu, sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gydag unigolion allweddol o 
wasanaethau plant ac oedolion i fynd i'r afael â'r llwybr ar gyfer pobl ifanc gydag 
anghenion dysgu ychwanegol, gyda gwaith pellach i'w wneud ar gyfer y rheiny 
rhwng 18 a 25. Byddai'r llwybr yn adnabod cymorth gan therapyddion chwarae 
pediatrig mewn perthynas â thriniaethau meddygol. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Mynegodd Gareth Howells fod staff ond wedi edrych ar oedran Joel wrth ei 
gofrestru ar gyfer llawdriniaeth, a heb edrych ar y cyd-destun y tu ôl iddo yn 
nhermau anghenion dysgu ychwanegol. Ychwanegodd mai'r dysgu allweddol o 
hyn oedd sut i ddyrannu gwelyau'n fwy priodol. 

Mynegodd Emma Woollett fod pontio o wasanaethau plant i oedolion ar draws 
yr holl arbenigedd yn heriol, ac yn fwy felly pan fod gan y defnyddiwr 
gwasanaeth anghenion dysgu ychwanegol. Cytunodd Gareth Howells, gan 
ychwanegu fod y dysgu o'r achos wedi ei ddefnyddio mewn nifer o 
wasanaethau, ac nid mewn llawfeddygaeth yn unig.   

 

Penderfyniad: Nodwyd y stori claf hon.  

05/11/19 MUNUDAU'R CYFARFOD BLAENOROL  
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 Derbyniwyd a chadarnhawyd munudau'r cyfarfodydd a gynhaliwyd  

06/11/19 MATERION SY'N CODI   

 (i) Uned Mân Anafiadau Singleton  

Dywedodd Gareth Howells fod diweddariad ar gau'r uned mân anafiadau 
dros dro wedi'i ohirio tra gwnaed cynnydd pellach mewn perthynas â'r 
model gofal acíwt fel rhan o'r cynllun gwasanaethau clinigol, gan y byddai 
angen i hyn fod yn rhan o'r ymgysylltiad i'r broses fod o werth. 
Ychwanegodd y byddai diweddariad pellach yn cael ei dderbyn ym mis 
Ionawr 2020 ynghylch y cynnydd. Dywedodd Emma Woollett fod y diffyg 
diweddariad yn siomedig a gofynnodd ai’r cyflymder presennol oedd y 
gorau y gellid ei gyflawni. Gofynnodd i'r bwrdd dderbyn diweddariad yn 
bendant ym mis Ionawr 2020 ac yna ei barhau yn ôl yr angen. Ymatebodd 
Gareth Howells fod angen eglurder ynghylch y llwybr cywir ar gyfer gofal 
heb ei drefnu ac acíwt er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r gwasanaethau 
yn ysbytai Morriston, Singleton a Castell-nedd Port Talbot. 

Dywedodd Reena Owen fod pryderon yn cael eu codi ledled 
Abertawe na fyddai'r uned byth yn ailagor felly roedd angen gwneud 
penderfyniad cyn gynted â phosibl. Dywedodd Irfon Rees y 
cydnabuwyd nad oedd y cyflymder fel yr hoffai'r sefydliad ond roedd 
yn bwysig nodi bod adnoddau'n cael eu defnyddio mewn ffyrdd eraill 
yn yr ysbyty i leihau derbyniadau diangen.  

Crynhodd Tracy Myhill, pe bai'r gwaith mewn perthynas â'r Uned 
Mân Anafiadau yn cael ei wneud ar ei ben ei hun, efallai na fyddai'n 
cyd-fynd â'r strwythur tymor hwy ar gyfer gofal acíwt ond lle y gellid 
cyflymu'r broses, cymerid camau i wneud hyn.  

 

 

 

 

 

 

GH 

07/11/19 Cam Gweithredu  

 Derbyniwyd a nodwyd y log gweithredu.   

08/11/19 ADRODDIAD Y CADEIRYDD  

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad y cadeirydd dros dro.    

09/11/19 ADRODDIAD Y PRIF WEITHREDWR   

 Derbyniwyd adroddiad y prif weithredwr. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Tracy Myhill y pwyntiau a ganlyn: 
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- Roedd y pwysau gweithredol digynsail yn parhau a hefyd yn effeithio 
ar wasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymunedol a Chymru (WAST);  

- Roedd cynllun cyfunol ac uchelgeisiol ar waith i wella perfformiad 
gydag ymyriadau i fod i gychwyn yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf;  

- Disgwylir i ganllawiau llif cleifion mwy diogel gael ei ail-lansio, a oedd 
yn cynnwys yr angen am rowndiau bwrdd cynnar a gollyngiadau 
cynharach, ac roedd cydlynydd llif cleifion wedi'i benodi;  

- Roedd y system Signal yn cael ei gweithredu yn Ysbyty Treforys yn 
dilyn gosodiad llwyddiannus yn Ysbyty Singleton a fyddai’n darparu 
data ‘byw’ ynghylch pwy oedd ym mhob gwely; 

- Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen i ddechrau'r rhaglen ysbyty i 
gartref; 

- Roedd y bwrdd iechyd wedi derbyn 71% yn fwy o alwadau coch eleni 
a oedd yn golygu bod cleifion yn sâl ond nid oedd y nifer o reidrwydd 
yn fwy;  

- Nid oedd y gwelyau orthopedig wedi'u clustnodi wedi'u torri am ddau 
fis;  

- Roedd Keith Reid wedi ymuno â'r tîm gweithredol fel Cyfarwyddwr 
Iechyd y Cyhoedd dros dro;  

- Roedd y bwrdd iechyd wedi cael nifer o lwyddiannau mewn 
seremonïau gwobrwyo diweddar, gan gynnwys nyrs RCN y flwyddyn; 

- Cynigiwyd diolch i Chris White a'r bwrdd gweithredol am y 
gefnogaeth yn ystod cyfnod o absenoldeb.  

Penderfyniad: Dylid nodi'r adroddiad.  

10/11/19 ADRODDIADAU MATER ALLWEDDOL  

 (i) Pwyllgor Perfformiad a Chyllid   

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau'r Pwyllgor 
Perfformiad a Chyllid yn ei gyfarfodydd ym mis Hydref a mis Tachwedd 
2019. 

(ii) Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch  

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol 
cyfarfod y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Hydref 
2019, a chodwyd y pwyntiau a ganlyn yn y drafodaeth: 

Nododd Emma Woollett yr adroddiadau a dderbyniwyd mewn perthynas 
â hunanladdiad a chamddefnyddio sylweddau a holodd a fyddai gwaith 
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o'r fath yn cael ei reoli trwy'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus. 
Cadarnhaodd Keith Reid y byddai ond byddai hefyd yn bwysig trafod 
materion o'r fath ar lefel pwyllgor a bwrdd i'w goruchwylio.  

Nododd Maggie Berry y gwaith peilot yn Abertawe mewn perthynas â 
chyfraddau hunanladdiad a holodd pam nad oedd ar waith yng 
Nghastell-nedd Port Talbot. Ymatebodd Keith Reid fod angen mwy o 
waith yng Nghastell-nedd Port Talbot i ddeall maint y mater cyn y gallai'r 
peilot gychwyn. Ychwanegodd Chris White fod hunanladdiad wedi'i 
drafod yn yr adolygiad perfformiad iechyd meddwl ac anableddau dysgu 
gyda'r bwriad o ddatblygu cynllun gweithredu a fyddai'n cael ei ddwyn 
gerbron y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch maes o law. 

(iii) Gweithlu a Phwyllgor Datblygu Sefydliadol 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol 
cyfarfodydd y Gweithlu a'r Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a gynhaliwyd 
ym mis Hydref 2019. 

 

 

 

 

 

 

CW 

 

12/11/19 ADRODDIAD PERFFORMIAD Y BWRDD IECHYD  

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu perfformiad cyfredol y bwrdd iechyd. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Gan mai'r adroddiad perfformiad oedd y diweddariad diwedd 
chwarter, roedd yn cynnwys y cardiau adrodd manwl; 

- Roedd gofal heb ei drefnu yn parhau i fod yn her ac er bod y bwrdd 
iechyd wedi nodi 70.99% ym mis Hydref 2019, er gwaethaf y pwysau 
parhaus, gwelwyd peth gwelliant ym mis Tachwedd 2019 gyda 
pherfformiad dros 73% a pherfformiad dyddiol yn amrywio o 65% i 
79%; 

- Mae pwysau gofal wedi'i gynllunio yn parhau mewn cleifion allanol, 
cleifion mewnol ac achosion dydd yn benodol. Dangosodd y 
rhagolygon ar gyfer mis Tachwedd 2019 adferiad bach yn y sefyllfa 
26 wythnos am y tro cyntaf eleni ac arafu yng nghyfradd y cynnydd 
mewn cleifion sy'n aros yn hir; 

- Hysbysebwyd wyth o swyddi anesthetydd locwm gyda saith 
ymgeisydd posib i gyfweld;  

- Roedd perfformiad canser ar gyfer y mesur 31 diwrnod yn debygol o 
fod yn 97% ar gyfer mis Hydref 2019 a'r sefyllfa annilys ar gyfer y 
mesur 62 diwrnod o 84%, gyda'r ôl-groniad o gleifion yn gostwng yn 
gyson; 
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- Roedd Clostridium difficile yn uwch na'r proffil ond arhosodd y 
pedwar mesur rheoli heintiau arall naill ai o fewn neu o fewn proffil, er 
bod disgwyl i dip ddigwydd ym mis Hydref 2019.  

Penderfyniad: Dylid nodi perfformiad cyfredol y bwrdd iechyd yn erbyn mesurau a 
thargedau allweddol a'r camau sy'n cael eu cymryd i wella perfformiad.  

 

13/11/19 SAFLE ARIANNOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa ariannol gyfredol. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Lynne Hamilton y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Diffyg o £1.4m oedd sefyllfa ar gyfer mis saith, gyda diffyg cronnus o 
£8.6m;  

- Roedd y rhagolwg sefyllfa gyfalaf yn adennill costau ac roedd 
perfformiad talu'r sector cyhoeddus o fewn yr ystod ddisgwyliedig;  

- Roedd targed o arbedion o £ 22m wedi’i osod ac roedd nifer y 
cynlluniau ‘gwyrdd’ bellach yn fwy na hyn;  

- Roedd rhai o'r heriau i'r sefyllfa ariannol yn cynnwys y pwysau gofal 
heb ei drefnu, a oedd hefyd yn effeithio ar incwm gan nad oedd 
gweithdrefnau a gomisiynwyd trwy Bwyllgor Gwasanaethau 
Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) a chytundebau lefel gwasanaeth 
eraill yn gallu digwydd;  

Wrth drafod yr adroddiad, cyfeiriodd Emma Woollett at oedi cyn 
gweithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) a 
holodd am yr arwyddocâd. Dywedodd Matt John fod yr oedi yn 
genedlaethol, heb fod yn gyfyngedig i'r bwrdd iechyd, ac oherwydd 
materion technegol o fewn system GIG Cymru, gan nad oedd yr 
awdurdodau lleol wedi cael unrhyw faterion yn gweithredu'r system. 
Ychwanegodd fod cwmni newydd wedi cymryd y gweithredu drosodd ac 
roedd yr achos busnes llawn i'w ystyried gan y grŵp buddsoddi a 
buddion ym mis Ionawr 2020. 

 

 

 

 

Penderfyniad: Nodwyd y safle ariannol presennol.   

14/11/19 COFRESTR RISG BWRDD IECHYD   

 Derbyniwyd cofrestr risg y bwrdd iechyd.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 
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- Roedd y Pwyllgor Archwilio wedi chwarae rhan agos yn natblygiad y 
gofrestr risg, a oedd wedi’i ‘hailwampio’ yn llwyr dros y 12 mis 
diwethaf;  

- Roedd y gofrestr bellach yn adlewyrchu'r prif risgiau fel y'u 
llofnodwyd gan y tîm gweithredol;  

- Roedd grŵp rheoli risg wedi'i sefydlu a phroses uwchgyfeirio wedi'i 
sefydlu;  

- Trafodwyd fframwaith sicrwydd bwrdd drafft gan y Pwyllgor Archwilio 
ym mis Tachwedd 2019 a fyddai’n cyd-fynd â’r broses risg;  

- Byddai risgiau nawr yn cael eu rhoi i'r pwyllgorau perthnasol i'w 
craffu ac i dargedu'r agenda yn briodol;  

- Roedd y polisi rheoli risg wedi'i ddiwygio.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Nododd Reena Owen fod angen i’r ddogfen fod yn ‘fyw’ er mwyn iddi fod 
yn berthnasol ac yn cwestiynu os oedd pwyllgorau yn teimlo bod risg y 
dylid ei hystyried, roedd proses y gallent ei chyfeirio drwyddi. Ymatebodd 
Pam Wenger y dylai'r pwyllgor fod yn rheoli eu hagenda yn seiliedig ar y 
risgiau uchaf felly ni ddylid nodi unrhyw risgiau newydd o fewn 
pwyllgorau pe bai'r broses yn gweithio fel y dylai.  

Dywedodd Martin Sollis ei bod yn bwysig bod y bwrdd yn ymwybodol o'r 
prif risgiau a sut roeddent yn cael eu rheoli, felly dylai'r rhain gael eu 
cynnwys yn adroddiadau'r pwyllgorau. Cytunodd Emma Woollett, gan 
ychwanegu y byddai'r broses risg ddiwygiedig a'r fframwaith sicrwydd 
bwrdd yn gyrru ffordd newydd o weithio o ward i fwrdd, trwy'r pwyllgorau.  

Penderfyniad: - Dylid nodi cofrestr risg y bwrdd iechyd wedi'i diweddaru a'r risgiau a 
roddir i'r bwrdd a'i bwyllgorau.  

- Cymeradwyo'r polisi rheoli risg gan nodi bod y Pwyllgor Archwilio 
wedi ystyried hyn ym mis Tachwedd 2019 i'w gadarnhau.  

 

15/11/19 ARGYMHELLION I OPTIMEIDDIO CYFLWYNO'R CYNLLUN 
BLYNYDDOL 2019-20 

 

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu'r argymhellion i wneud y gorau o 
gyflawni'r Cynllun Blynyddol 2019-20. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Tracy Myhill y pwyntiau a ganlyn:  

- Yng nghyfarfod arbennig y bwrdd ym mis Hydref 2019: 

• Trafododd yr aelodau gynllun ariannol 2019-20 yn ogystal â'r 
taflwybrau gofal a gynlluniwyd a heb ei drefnu o fewn cynllun 
blynyddol 2019-20; 
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• Adroddwyd bod y sefyllfa ariannol yn fwy na £7m; 

• Roedd y cynllun cynilo o £ 22m yn £1.8m yn brin;  

• Nodwyd bod yr heriau gweithredol yn parhau ac yn effeithio ar 
y pwysau costau, gan gynnwys colli incwm oherwydd llai o 
weithgaredd dewisol; 

• Roedd cyffuriau gofal sylfaenol Categori M a phrotocolau 
rhannu risg Pwll Risg Cymru yn risgiau ond nid yn y rhagolwg; 

• Ar y sail hon, yr her gyflawni i adennill costau oedd £ 8.7m ac 
o fewn hyn roedd y bwrdd iechyd yn tybio ei fod wedi derbyn y 
£ 10m gan Lywodraeth Cymru, ond mewn perygl pe bai'n 
dibynnu ar adennill costau, cynllun gofal wedi'i gynllunio 
gwerth £ 6.5m sydd hefyd yn risg pe bai'r targedau ni 
chawsant eu darparu yn ogystal â chefnogaeth o £ 2m ar 
gyfer ansicrwydd maint ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr; 

• Trefnwyd nifer o gyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru yn 
ystod yr wythnosau a ddilynwyd lle ceisid eglurder pellach 
ynghylch disgwyliadau a chefnogaeth;  

• Roedd angen ystyried a oedd adennill costau yn dal i fod yn 
swydd gyraeddadwy ar ddiwedd y flwyddyn;  

• Cafwyd cyfleoedd pellach i wella, gyda chefnogaeth rhannol 
gan KPMG (y gefnogaeth ariannol allanol a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru);   

• Cymeradwywyd y taflwybrau gofal cynlluniedig a heb ei 
drefnu; 

• Cefnogodd y bwrdd y cynllun blynyddol ond ni 
chymeradwyodd ef oherwydd y sefyllfa ariannol;  

- Yn dilyn y cyfarfod â Llywodraeth Cymru ar ôl cyfarfod bwrdd mis 
Hydref 2019, roedd Chris White wedi ysgrifennu at Lywodraeth 
Cymru yn absenoldeb Tracy Myhill i gadarnhau’r sefyllfa ofal a 
gynlluniwyd a heb ei threfnu ac i nodi’r sefyllfa ariannol;  

- Roedd yr heriau ariannol a pherfformiad yn genedlaethol ac nid yn 
unigryw i'r bwrdd iechyd;  

- Yn y cyfarfod ymyrraeth wedi’i dargedu, barn Llywodraeth Cymru o 
statws y sefydliad oedd bod angen gwelliant parhaus ar gyfer gofal 
heb ei drefnu, gan gydnabod bod y camau gweithredu cywir ar waith; 
nad oedd y niferoedd a ragwelir ar gyfer gofal wedi'i gynllunio yn 
dderbyniol a bod angen gwella arnynt os oedd hynny'n bosibl; ac nad 
oedd angen galw rhagolwg diwedd blwyddyn diffygiol gan na fyddai 
cydbwysedd yn cael ei gyflawni;  

- Roedd y bwrdd iechyd yn wynebu her tymor byr sylweddol ar gyfer 
2019-20, wrth weithio tuag at sefyllfa gynaliadwy ar gyfer y 
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blynyddoedd i ddod trwy ddatblygu cynllun tair blynedd o fewn 
cyfeiriad y cynllun gwasanaethau clinigol a'r strategaeth sefydliadol;  

- Roedd angen i'r bwrdd ail-gadarnhau ei ymrwymiad i'r taflwybrau 
gofal a gynlluniwyd a heb ei drefnu fel lleiafswm ond yn well os yn 
bosibl; 

- Roedd camau yn y papur a allai ostwng y diffyg rhagolwg cyfredol o 
£ 15.9m i £ 12.3m;  

- Nodwyd gweithredoedd hefyd i ostwng y diffyg ymhellach i £ 8.7m, 
ond cyngor y tîm gweithredol oedd y byddai'r rhain yn creu risgiau 
annerbyniol i ddiogelwch cleifion a pherfformiad gweithredol; 

- Yr alwad heddiw oedd pa mor bell y gallai'r sefydliad fynd i sicrhau'r 
gwasanaeth a'r ansawdd gorau posibl wrth wneud y defnydd gorau o 
adnoddau. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Gofynnodd Reena Owen am sicrwydd bod cynlluniau ar waith i fynd i’r 
afael ag effaith newidiadau treth ar berfformiad gofal a gynlluniwyd 
oherwydd llai o hyblygrwydd yn y gweithlu. Ymatebodd Hazel Robinson 
fod y newidiadau i fod i ddod i rym yn 2020 a bod rhai camau tymor byr 
ar waith i annog staff clinigol i wneud gwaith ychwanegol.  

Nododd Emma Woollett fod y bwrdd a'r Pwyllgor Perfformiad a Chyllid 
wedi craffu'n fanwl ar y sefyllfa ariannol gyfredol a bod y rhesymau 
drosto wedi'u deall. Ychwanegodd fod y bwrdd yn parhau i fod yn 
ymrwymedig i'r taflwybrau gofal cynlluniedig a heb ei drefnu.  

Cyfeiriodd Nuria Zolle at y gostyngiad mewn gwariant dewisol a lefel y 
gweithgaredd dros gyfnod y Nadolig, gan ofyn am eglurder na fyddai hyn 
yn effeithio ar gynaliadwyedd nac ysbryd y gweithlu. Ymatebodd Hazel 
Robinson fod y tîm gweithredol yn glir nad oedd am gymryd unrhyw 
gamau a fyddai’n cael effaith negyddol ar ei weithlu ac roedd hyn yn 
hanfodol ar gyfer y blynyddoedd i ddod hefyd. Ychwanegodd fod y tîm yn 
ymwybodol o'r berthynas a gafodd gyda staff.  

Gofynnodd Nuria Zolle am eglurder ynghylch y cyfleoedd o £2m a 
nodwyd gan KPMG a allai gynyddu i £ 4m. Ymatebodd Tracy Myhill fod 
nifer o gamau gweithredu eisoes wedi'u profi ac y byddai asesiad ar 
gyflawni yn cael ei ddarparu gan KPMG. Ychwanegodd Lynne Hamilton 
mai'r asesiad cyfredol oedd y byddai'r bwrdd yn annhebygol o allu 
cyflawni gwell na diffyg o £ 12.3m a byddai hyn hefyd yn cael ei brofi.  

Holodd Reena Owen a oedd y camau i ostwng y £ 15.9m i £ 12.3m wedi 
cael eu trafod gyda rheolwyr gwasanaeth i sicrhau na fyddent yn 
tanseilio cynlluniau gweithredol. Dywedodd Chris White y bu nifer o 
drafodaethau gyda'r unedau gyda dull cyfannol o gyflawni perfformiad a 
chafwyd cadarnhad y gellid dal y swydd. Cefnogodd Siân Harrop-Griffiths 
sylwadau Chris White, gan ychwanegu pe bai’r bwrdd yn penderfynu 
anelu at gyfanswm rheoli diffyg o £ 8.7m byddai risgiau o ran 
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cynaliadwyedd gwasanaethau. Dywedodd Hannah Evans fod y 
cynlluniau hefyd wedi cael eu trafod gan y swyddogion gweithredol o ran 
gafael a rheolaeth gan fod angen ymateb ar y cyd.  

Dywedodd Martin Sollis fod gan y bwrdd iechyd rwymedigaeth statudol i 
adennill costau ac er iddo wrando ar y cyngor i beidio â gostwng y 
rhagolwg yn is na £ 12.3, roedd angen i'r sefydliad gyrraedd sefyllfa 
gynaliadwy cyn gynted â phosibl. Cytunodd Emma Woollett, gan 
ychwanegu na fyddai'r penderfyniad a wnaed ar gyfer eleni yn cael 
unrhyw effaith ar yr angen i adennill costau'r flwyddyn ganlynol. 

Crynhodd Emma Woollett fod y bwrdd yn fodlon newid ei ragolwg i 
ddiffyg o £ 12.3m ond i beidio â mynd yn is. Cytunodd Tracy Myhill, gan 
awgrymu bod KPMG yn profi'r gweithredoedd yr wythnos ganlynol a bod 
rhywfaint o hyblygrwydd yn cael ei ddirprwyo i gynyddu'r rhagolwg i £ 
14m os oes angen. Rhoddodd sicrwydd y byddai hyn yn ceisio 
cymeradwyaeth y bwrdd pe bai hyn yn cynyddu ymhellach. Cytunwyd ar 
hyn a dywedodd Pam Wenger, pe bai hyn yn digwydd, y byddai'r 
Cadeirydd a'r Prif Weithredwr dros dro yn ysgrifennu at y bwrdd yn nodi'r 
sefyllfa.  

Gorffennodd Emma Woollett y drafodaeth trwy nodi bod yn rhaid i'r 
bwrdd gyflawni'r hyn yr oedd yn bwriadu ei wneud, ac er nad hwn oedd y 
lle yr oedd am fod ynddo, ni newidiodd yr uchelgais i gael cynllun tymor 
canolig integredig cymeradwy (IMTP - cynllun tair blwyddyn) y flwyddyn 
nesaf.  

Penderfyniad: - Dylid nodi'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â chyllid, gofal heb ei 
drefnu a pherfformiad gofal wedi'i gynllunio; 

- Ail-gadarnhau ymrwymiad i'r taflwybrau gofal cynlluniedig a heb ei 
drefnu a gadarnhawyd yn y bwrdd ym mis Hydref 2019; 

- Cymeradwyo'r camau i gyflawni'r cynllun perfformiad ac ariannol am 
£15.9m a £12.3m; 

- Nodir yr uchelgais i ddatblygu IMTP tair blynedd y gellir ei 
gymeradwyo wrth symud ymlaen; 

- Gosodir y sefyllfa ariannol a ragwelir ar gyfer 2019-20 ar ddiffyg o £ 
12.3m, yn amodol ar brofi'r gweithredoedd gan KPMG, gyda 
dirprwyaeth wedi'i dirprwyo i gynyddu'r rhagolwg i £ 14m os oes 
angen.  

 

16/11/19 CYNLLUN GWASANAETHAU CLINIGOL A CHYNLLUN TYMOR 
CANOLIG INTEGREDIG (IMTP) 2020/21 I 22/23 

 

 Derbyniwyd adroddiad yn manylu ar ddiweddariad ar ddatblygiad y 
cynllun gwasanaethau clinigol ac IMTP 2020/21 i 2022/23. 
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Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn:  

- Roedd gan y bwrdd iechyd uchelgais i gael cynllun tair blynedd ar 
gyfer 2020/21 i 2022/23 ac roedd yn parhau i weithio ar y sail honno;  

- Byddai penderfyniad yn cael ei wneud cyn diwedd y flwyddyn galendr 
pe bai hyn yn newid i gynllun blynyddol;  

- Y dyddiad cau cenedlaethol ar gyfer cyflwyniadau IMTP oedd diwedd 
mis Ionawr 2020, ac roedd y bwrdd iechyd yn gweithio tuag ato, ond 
roedd dealltwriaeth y byddai'n ei gyflwyno pan oedd yn barod; 

- Roedd yn ofynnol eleni i'r clystyrau gofal sylfaenol gyflwyno IMTPau, 
a oedd wedi'u cyflawni erbyn y dyddiad cau ym mis Medi 2019; 

- Cyhoeddwyd y templedi ariannol a gweithlu.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Dywedodd Emma Woollett mai disgwyliad y bwrdd oedd y byddai'n 
derbyn IMTP drafft yn y cyfarfod hwn i'w ystyried a gofynnodd pam nad 
oedd hyn yn wir. Ymatebodd Siân Harrop-Griffiths fod yr holl elfennau 
ariannol, perfformiad a gweithlu sydd eu hangen i gyd-fynd a bod gwaith 
yn parhau mewn perthynas â'r elfennau ariannol.  

Dywedodd Martin Sollis ei bod yn galonogol clywed sut roedd y sefydliad 
yn cyflwyno cyfleoedd, yn enwedig cynlluniau gwella costau wedi'u 
targedu, gan ei bod yn bwysig bod yr agenda effeithlonrwydd yn gyrru'r 
cynllun tair blynedd yn ei flaen.  

Holodd Emma Woollett a oedd angen trefnu sesiwn fwrdd bwrpasol i 
drafod yr IMTP i fynd trwy'r lefel o fanylion a chyflymu. Ymatebodd Tracy 
Myhill y byddai hyn o fudd ond roedd angen asesiad o bryd y gallai'r 
bwrdd iechyd gyflawni cynllun drafft a oedd yn ymgorffori gofal sylfaenol 
a mesurau iechyd ataliol. Ychwanegodd Siân Harrop-Griffiths, er bod y 
broses gynllunio yn anelu at Ionawr 2020 i gadw i fyny, byddai Chwefror 
2020 yn amserlen well ar gyfer trafodaeth fwrdd anffurfiol.  

Penderfyniad:  - Dylid nodi'r cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r cynllun gwasanaeth 
clinigol;  

- Dylid nodi'r cynnydd wrth ddatblygu cynllun tair blynedd y bwrdd 
iechyd 2020 / 21-22 / 23..  

- Cymeradwyo'r camau nesaf.  

 

17/11/19 LLAWDRINIAETH THORASIG  
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 Derbyniwyd a chymeradwywyd adroddiad yn darparu diweddariad ar 
ddatblygiad un gwasanaeth llawfeddygaeth thorasig i oedolion yn ne 
Cymru i'w gyflwyno i gydbwyllgor nesaf WHSSC. 

 

18/11/19 CYNLLUN GAEAF 2019-20  

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi cynllun y gaeaf ar gyfer 2019-20  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, tynnodd Chris White sylw at y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Roedd y cynllun yn ymyriadau ar sail system a chyfeiriwyd atynt fel 
ysbyty i gartref a rhyddhau â chymorth cynnar; 

- Am y tro cyntaf, roedd gan y bwrdd iechyd gynlluniau ar waith i 
ddarparu 70 cyfwerth â gwelyau; 

- Roedd perfformiad yn cael ei reoli trwy alwadau dyddiol, cyfarfodydd 
cyfarwyddwyr gwasanaeth wythnosol a bwrdd gofal misol heb ei 
drefnu;  

- Roedd adborth Llywodraeth Cymru wedi bod yn gadarnhaol ynghylch 
y gweithredoedd; 

- Roedd yn bwysig peidio â gweld y targedau fel metrig perfformiad yn 
hytrach nag un o ansawdd gan ei fod yn effeithio ar y gofal a 
ddarperir i'r bobl yr oedd y sefydliad yn eu gwasanaethu.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Rhoddodd Reena Owen sicrwydd bod trafodaeth gadarn o’r cynllun wedi 
digwydd ym Mhwyllgor Perfformiad a Chyllid Tachwedd 2019 a oedd 
wedi rhoi sicrwydd bod y bartneriaeth yn gweithio gyda’r awdurdodau 
lleol.  

Dywedodd Tracy Myhill y byddai'r gwaith hwn yn un o'r elfennau 
pwysicaf i'r sefydliad dros y misoedd nesaf gan mai hwn oedd un o'i 
risgiau mwyaf, felly roedd yn hanfodol bod y gweithredoedd yn gwneud 
gwahaniaeth.  

 

Penderfyniad Dylid nodi'r adroddiad.  

19/11/19 ACHOS BUSNES TRAWMA MAWR  

 Derbyniwyd yr achos busnes trawma mawr.   
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Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn:  

- Roedd yr achos busnes yn cael ei ystyried gan yr holl fyrddau 
iechyd dan sylw'r wythnos honno i'w gymeradwyo yn unol ag 
argymhellion Cydweithfa Iechyd GIG Cymru; 

- Mewn cyfarfodydd blaenorol, roedd y bwrdd wedi codi cwestiynau 
ynghylch yr effaith ar y bwrdd iechyd, yn enwedig o ran 
llawfeddygaeth blastig a chynnal y rhwydwaith cyflenwi gweithredol; 

- Y gofyniad lleiaf ar gyfer yr uned drawma oedd blwyddyn ac roedd 
yn bosibl y byddai achosion busnes pellach yn cael eu derbyn ar 
gyfer blynyddoedd dau a thair; 

- Roedd protocol dychwelyd yn cael ei ddatblygu; 

- Y nod oedd lansio'r rhwydwaith ym mis Ebrill 2020 ond roedd hyn yn 
dibynnu ar y gallu i recriwtio'r gweithlu gofynnol.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Tracy Myhill fod y rhwydwaith yn ddatblygiad pwysig i Gymru 
gan ei fod y tu ôl i weddill y DU, ac os na fyddai recriwtio yn cychwyn yn 
fuan, ni fyddai'r amserlenni'n cael eu cwrdd. Dywedodd Siân Harrop-
Griffiths fod WHSSC wedi cadarnhau'r arian ar gyfer y swyddi 
llawfeddygaeth blastig yn ogystal â rheolwr y rhwydwaith cyflenwi 
gweithredol, ond ni ellid gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol nes bod 
yr achos busnes wedi'i gymeradwyo.  

Dywedodd Emma Woollett fod angen sicrwydd o hyd o ran cyllid, 
trefniadau llywodraethu a'r effaith ar lif cleifion ar gyfer y bwrdd iechyd, 
gan nad oedd y rhain wedi cael sylw eto.  

Penderfyniad:  - Cymeradwyo'r adroddiad gan Gydweithfa Iechyd GIG Cymru a 
oedd yn cynnwys yr argymhellion canlynol i fyrddau:  

• Derbyn a thrafod achos busnes y rhaglen ar gyfer y 
rhwydwaith. 

• Sylwch y bu craffu sylweddol ar yr achos, gan gynnwys tri 
adolygiad porth ffurfiol ac adolygiad proffesiynol gan 
gymheiriaid gan arbenigwyr clinigol y DU. 

• Cymeradwyo'r model rhwydwaith cyffredinol a ddisgrifir yn yr 
achos (clinigol, gweithredol a llywodraethu), gan gynnwys: 

▪ rôl y rhwydwaith cyflenwi gweithredol 
▪ rôl y bwrdd iechyd, fel darparwr cydran berthnasol o'r 

model gwasanaeth. 

• Sylwch ar bwysigrwydd y polisi dychwelyd a phwysigrwydd 
bod gan y rhwydwaith cyflenwi gweithredol yr awdurdod i 
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weithredu hyn, a bydd ei gwblhau yn weithgaredd hanfodol 
wrth gynllunio gweithrediad y rhwydwaith. 

• Sylwch y bydd achosion busnes eraill dros y ddwy i dair 
blynedd nesaf i ddatblygu ymhellach y brif ganolfan trawma a'r 
unedau trawma. 

• Cymeradwyo cynnwys achos busnes y rhaglen, yn amodol ar 
gadarnhad o ddyraniad adnoddau'r GIG ar gyfer 2020/21, 
proses flaenoriaethu IMTP, a phwynt 7 isod. 

• Sylwch y bydd penderfyniadau comisiynu terfynol ar 
wasanaethau cyn ysbyty, y brif ganolfan drawma, 
gwasanaethau arbenigol perthnasol a'r rhwydwaith cyflenwi 
gweithredol, yn cael eu cymryd mewn cyfarfodydd WHSSC a'r 
Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC).  

20/11/19 CWBLHAU Â DEDDF LEFELAU STAFFIO NYRS (WALES) 2010  

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi cydymffurfiad â Deddf Lefelau Staff 
Nyrsio (Cymru) 2016.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Gareth Howells y pwyntiau a 
ganlyn:  

- Roedd y gwaith yn parhau i gynnal cydymffurfiad â'r ddeddf;  

- Roedd codiadau wedi'u cynnwys mewn rhai cynlluniau uned a 
chyllidebau;  

- Cynhaliwyd pedwar adolygiad cydymffurfio ers i'r ddeddf ddod i 
fodolaeth; 

- Roedd gwaith i benderfynu a oedd y ddeddf yn cael effaith wedi 
dangos gwelliant mewn cwympiadau, briwiau pwysau, gwallau 
meddygol a chwynion ar y wardiau perthnasol; 

- Roedd modd osgoi cost hyd at £ 7m; 
- Roedd y meysydd nesaf i gael sylw yn y ddeddf yn cynnwys 

pediatreg ac iechyd meddwl. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Jackie Davies ei bod wedi mynychu digwyddiad RCN yn y 
Senedd i drafod buddion y ddeddf yn unol ag ansawdd a diogelwch yr 
oedd wedi hyrwyddo gwaith caled ac ymrwymiad y bwrdd iechyd 
ynddo.  

Dywedodd Emma Woollett ei bod yn braf gweld yr effaith gadarnhaol ar 
ddangosyddion ansawdd. Cytunodd Martin Sollis, gan ychwanegu y 
byddai gallu cynllunio rhestr ddyletswyddau yn effeithiol yn cefnogi'r 
gostyngiad mewn cyflog amrywiol.  
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Hysbysodd Hazel Robinson y bwrdd fod y tîm gweithredol wedi cytuno i 
driongli effaith y ddeddf ar brofiad staff a chleifion, yn ogystal â 
dangosyddion ansawdd.  

Penderfyniad: - Nodir y gwelliant sylweddol gyda dangosyddion ansawdd, 

gostyngiad mewn cwympiadau, difrod pwysau, cwynion, hyd 

arhosiad a gwallau meddyginiaeth ar wardiau y buddsoddwyd 

ynddynt yn flaenorol o dan gylch gwaith Deddf Lefelau Staff Nyrsio 

(Cymru) 2016.   

- Cytunir ar y codiad gofynnol mewn sefydliadau a ariennir i sicrhau 

bod y bwrdd yn cydymffurfio'n llawn â Deddf Lefelau Staff Nyrsio 

(Cymru) 2016. 

- Nodir y lefelau uwch o graffter cleifion yn ein bwrdd iechyd dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf sydd wedi arwain at yr angen am 

lefelau uwch o oruchwyliaeth well (1: 1) gan leihau'r risg o gwympo 

cleifion, difrod pwysau ac i wella profiad y claf.   

- yr adolygiad parhaus o'n sylfaen gwelyau yn unol â chynllun clinigol y 

bwrdd iechyd i sicrhau bod cydymffurfiad parhaus â'r ddeddf yn cael 

ei gefnogi.  

- cydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud o fewn arbenigeddau eraill 

mewn perthynas â 25A o'r ddeddf.   

 

21/11/19 GWASANAETH GWARCHOD  

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi'r diweddariad bob chwe mis gan y 
Gwasanaeth Gwarcheidwad.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Hazel Robinson y pwyntiau a 
ganlyn:  

- Fel rhan o ganfyddiadau'r arolwg staff, ymrwymodd y bwrdd iechyd i 
gomisiynu gwasanaeth y gallai staff godi pryderon iddo;  

- Hwn oedd yr unig fwrdd iechyd yng Nghymru a gynigiodd y 
gwasanaeth ac a oedd wedi gwneud hynny o'i ddewis ei hun;  

- Roedd nifer o fentrau ar waith i newid diwylliant Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae Abertawe gan gynnwys arweinyddiaeth dosturiol, 
ymgyrch #loveourvalues a rhaglenni arweinyddiaeth; 

- Yn dilyn wythnos gwrth-fwlio, roedd rhaglen #loveactually i gael ei 
lansio i adeiladu momentwm ar fyw'r gwerthoedd. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Rhoddodd Simon MacRory adborth ar ran y Gwasanaeth Gwarcheidwad 
gan gynghori bod y rhaglen wedi'i rheoli'n dda gan y bwrdd iechyd a'i bod 
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yn esiampl i sefydliadau eraill. Dywedodd fod y gwarcheidwaid wedi 
ymweld â 72 safle a 50 cyswllt gan staff o fewn chwe mis, gyda mwyafrif 
yr adborth yn nodi bod cael rhywun i siarad â nhw yn ddigonol yn unig.  

Dywedodd Tracy Myhill fod y Gwasanaeth Gwarcheidwad yn rhan o 
‘gyfres’ o fentrau ar waith i helpu staff i ymddiried bod y bwrdd iechyd 
eisiau gwybod beth oedd yn digwydd o fewn y sefydliad ac i wrando ar 
bryderon pobl. Dywedodd y byddai'n ddefnyddiol rhannu'r dysgu ar 
draws GIG Cymru. Cytunodd Hazel Robinson, gan ychwanegu bod y 
bwrdd iechyd wedi cael gwahoddiad i rannu ei ganfyddiadau â 
Llywodraeth Cymru.  

Gofynnodd Tracy Myhill eglurder ynghylch hyd y contract gyda'r 
Gwasanaeth Gwarcheidwad. Cadarnhaodd Hazel Robinson ei fod wedi'i 
gomisiynu am flwyddyn yn y lle cyntaf a bod angen ystyried beth i'w 
wneud nesaf.  

Nododd Nuria Zolle ei fod yn wasanaeth defnyddiol a bod y 
dangosyddion yn ffynhonnell dda o wybod sut i rannu'r gwerthoedd. 
Cytunodd Martin Sollis, gan ychwanegu bod y buddion eisoes yn amlwg 
a bod staff yn teimlo bod rhywun yn gwrando.  

Penderfyniad: - Gellir sicrhau bod gwrandawiad gan adborth ar ganlyniadau arolwg 
staff a staff yn ymwneud â bwlio trwy'r camau y mae'r bwrdd iechyd 
wedi'u cymryd hyd yn hyn; 

- Dylid nodi'r diweddariad o gynnydd ar y mudiad #ShapingSBHB.  
- Roedd y bwrdd yn gefnogol i barhad gwasanaeth o'r fath.  

 

22/11/19 ADRODDIAD AR BARTNERIAETHAU CYMRU GIG   

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar faterion yn 
codi o gyfarfodydd â phartneriaethau GIG Cymru, gyda’r cynnig i ddad-
sefydlu’r cyd-bwyllgor cynllunio a chyflawni rhanbarthol gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cael ei gymeradwyo.  

 

23/11/19 PARTNERIAETHAU ALLANOL ALLWEDDOL  

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau a gynhaliwyd yn 
ystod cyfarfodydd gyda phartneriaethau allanol allweddol.  

 

24/11/19 CYFARFODYDD Â GRWPIAU YMGYNGHOROL  

 (i) Fforwm Partneriaeth  
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Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi’r trafodaethau allweddol o’r 
fforwm partneriaeth lleol a gynhaliwyd ym mis Medi 2019.  

(ii) Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi’r trafodaethau allweddol gan y 
grŵp cyfeirio rhanddeiliaid a gynhaliwyd ym mis Medi 2019.  

25/11/19 CYMRU IACHACH  

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar gydymffurfio â’r 
strategaeth genedlaethol ‘Cymru Iachach’.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Tracy Myhill fod y bwrdd iechyd mewn sefyllfa dda i gynnig 
am gyfleoedd cyllido posibl, a bod angen iddo sicrhau ei fod mewn 
sefyllfa i wneud hynny. Cytunodd Siân Harrop-Griffiths ond nododd fod 
angen cyflwyno'r bidiau trwy'r bwrdd partneriaeth rhanbarthol.  

Dywedodd Chris White, er bod y rhaglen ysbyty i gartref yn darparu 
cyfleoedd ar gyfer ‘drws cefn’ y gwasanaeth, roedd angen i’r ffocws 
nesaf fod ar y drws ffrynt. Ychwanegodd fod angen mwy o waith o fewn 
gwasanaethau sylfaenol a chymunedol i atal pobl rhag gorfod dod i 
safleoedd ysbytai a chynnal eu hannibyniaeth.  

Dywedodd Tracy Myhill y byddai'n fuddiol i'r bwrdd iechyd ystyried pa 
brosiectau oedd ar waith y gellid eu cyflwyno fel rhan o'r rhaglen gan nad 
oedd yn rhaid iddo fod yn rhai newydd a gyflwynwyd ar gyfer cynigion 
cyllido. Cytunodd Chris White, gan ychwanegu bod y bwrdd iechyd wedi 
cynnal sawl cynhadledd ar gyfer grwpiau dilyniant, megis nyrsio a 
gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, lle'r oedd posteri yn cael eu 
harddangos ac y gellid eu defnyddio fel llinell sylfaen. 

 

Penderfyniad: Dylid nodi'r adroddiad.   

26/11/19 RHAGLEN TRAWSNEWID  

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi diweddariad ar y rhaglen drawsnewid.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Hannah Evans y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Cynhaliwyd sesiwn friffio gyda'r aelodau annibynnol i amlinellu 
cynnydd y rhaglen yn ogystal â gweithdy mewnol i alinio 
blaenoriaethau allweddol;  

- Roedd ffocws yn cael ei roi ar wella rheng flaen;  
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- Cyfrannodd y bwrdd iechyd at gynnal gweithdy cenedlaethol yr un 
wythnos â chyfarfod y bwrdd;  

- Roedd angen i'r bwrdd a'r uwch dîm arweinyddiaeth ystyried sut y 
byddai newid a gwelliant yn cael ei ddatblygu.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Holodd Nuria Zolle sut roedd staff yn ymgysylltu â'r rhaglen. Ymatebodd 
Tracy Myhill fod y bwrdd iechyd yn dechrau teimlo'n debycach i un 
sefydliad a bod y rhaglen drawsnewid yn rhan sylweddol o hynny, gan ei 
bod yn ymwneud â dod ag arbenigedd ynghyd. Ychwanegodd ei bod yn 
amlwg, ar sail genedlaethol, nad oedd yr undebau llafur yn cael gwybod 
yn llawn am yr amrywiol gynlluniau trawsnewid ac wrth i Siân Harrop-
Griffiths fynychu'r fforwm partneriaeth yn rheolaidd, roedd hon yn ffordd 
amserol o rannu peth o'r gwaith ailgynllunio gwasanaeth.  

Dywedodd Chris White nad oedd y sefydliad yn brin o syniadau felly'r her 
oedd sut i symud y rhain ymlaen a chael y gwerth mwyaf am arian.  

Penderfyniad: - Cymeradwyir y dull cyffredinol o reoli trawsnewid o fewn y bwrdd 
iechyd a sefydlu bwrdd trawsnewid dan gadeiryddiaeth y Prif 
Weithredwr.  

- Dylid nodi cylch gorchwyl cytunedig y bwrdd trawsnewid. 
- Derbynnir diweddariad pellach ym mis Ionawr 2020 ac wedi hynny 

mewn cyfarfod bwrdd bob yn ail 

 

27/11/19 ADRODDIAD BLYNYDDOL PERCHENNOG RISG GWYBODAETH 
UWCH 

 

 Derbyniwyd yr adroddiad blynyddol ar gyfer yr uwch berchennog risg 
gwybodaeth 2018-19. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Dyma'r drydedd flwyddyn i'r adroddiad gael ei gynhyrchu a dangos 
gofynion deddfwriaethol a rheoliadol yn ymwneud â thrin, ansawdd, 
argaeledd a rheoli gwybodaeth; 

- Roedd gwelliant sylweddol wedi bod yn amlwg o ran cydymffurfio â 
hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth.  

 

Penderfyniad: Dylid nodi'r adroddiad.  

28/11/19 
FORMAL TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES TO CWM TAF 
MORGANNWG UNIVERSITY HEALTH BOARD 
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 Derbyniwyd adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth i drosglwyddo 
asedau a rhwymedigaethau yn ffurfiol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Lynne Hamilton y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Fel rhan o drosglwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr, roedd angen nodi'r 
holl asedau perthnasol ar y fantolen a'u trosglwyddo'n ffurfiol i Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fel y'u llofnodwyd gan y Prif 
Weithredwr a Swyddfa Archwilio Cymru;  

- Roedd sefyllfa ddiffygiol y bwrdd iechyd yn cyflwyno her i'r bwrdd 
iechyd mewn perthynas ag arian parod ac roedd hyn wedi'i godi gyda 
Llywodraeth Cymru.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Rhoddodd Martin Sollis sicrwydd bod y Pwyllgor Archwilio wedi craffu ar 
yr asedau yn fanwl ac wedi cydnabod y darn sylweddol o waith a wnaed.  

Nododd Tracy Myhill fod rhan o'r asedau'n cynnwys adeiladau lle'r oedd 
staff y bwrdd iechyd yn dal i weithio, felly roedd yn hanfodol bod y rhain 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer cynnal a chadw a dylid cytuno ar 
gynlluniau gweithredu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
i sicrhau bod hyn yn wir. Addawodd Pam Wenger gadarnhau bod hyn 
wedi'i gynnwys yn y memorandwm cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd gan y 
ddau fwrdd iechyd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PW 

Penderfyniad: - Cymeradwyo gwerth yr asedau a'r rhwymedigaethau i'w 
trosglwyddo i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg o 1 Ebrill ymlaen 
o ganlyniad i newid ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr.  

- Cymeradwyo llofnodi dogfennau S1 a S2 gan y Prif Weithredwr ar 
ran y bwrdd iechyd.  

- Dylid rhoi cadarnhad bod cynnal a chadw adeiladau a 
drosglwyddwyd lle'r oedd staff y bwrdd iechyd yn aros wedi'u 
cynnwys yn y memorandwm cyd-ddealltwriaeth.  

 

 

 

 

PW 

29/11/19 GORCHMYNION SEFYDLOG DIWYGIEDIG   

 Derbyniwyd a chymeradwywyd adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth 
i'r rheolau sefydlog diwygiedig.  

 

30/11/19 DIWEDDARIADAU GOFAL NYRSIO ARIANNOL  
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 Derbyniwyd a chymeradwywyd adroddiad yn gofyn am 
gymeradwyaeth i'r codiadau gofal nyrsio a ariennir. 

 

31/11/19 MATERION ALLWEDDOL  

 (i) Pwyllgor Archwilio  

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ym mis Medi 2019. 

(ii) Pwyllgor Cronfeydd Elusennol 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol a gynhaliwyd ym mis Hydref 2019.  

 

32/11/19 MATERION LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL  

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu materion llywodraethu corfforaethol 
gan gynnwys cymhwyso'r sêl gyffredin, cylchlythyrau iechyd Cymru a 
chylch busnes y bwrdd. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Ers cylchredeg yr adroddiad, roedd adolygiad llywodraethu ansawdd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi'i gyhoeddi;  

- Bellach roedd yn ofynnol i'r bwrdd iechyd ddarparu hunanasesiad yn 
erbyn yr argymhellion; 

- Roedd cynnydd da eisoes yn cael ei wneud mewn nifer o feysydd a 
nodwyd yn yr adroddiad megis risg, ansawdd ac arweinyddiaeth ac 
adlewyrchwyd hyn yn agenda'r bwrdd;  

- Byddai pob bwrdd iechyd yn destun adolygiad ansawdd gan Swyddfa 
Archwilio Cymru yn y flwyddyn newydd.  

Wrth drafod yr adroddiad, nododd Tracy Myhill y byddai rhai meysydd 
dysgu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ond hefyd feysydd 
lle gellid cymryd sicrwydd ar unwaith. Ychwanegodd ei bod yn bwysig 
cadw mewn cof y gallai rhai targedau perfformiad gael eu dosbarthu fel 
rhai o ansawdd, er enghraifft y metrig gofal heb ei drefnu pedair awr.  

 

Penderfyniad: Dylid nodi'r adroddiad.   

33/11/19 UNRHYW FUSNES ERAILL  

 Nid oedd unrhyw fusnes pellach a chaewyd y cyfarfod.   
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34/11/19 DYDDIAD CYFARFOD Y BWRDD NESAF   

 Dyddiad cyfarfod nesaf y bwrdd cyhoeddus oedd 30 Ionawr 2020  

 
....................................................    ............................. 

Emma Woollett (Cadeirydd Dros Dro)  
  Dyddiad: 


	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

